

ม.กรุงเทพโตข่าวลือยุบวารสารฯ

คณบดีเผยควบรวมกับภาควิชาบรรดาศาสตร์ตั้งรับกระแสโลกโซเชียล

ไทยโพสต์ ● คณบดีนิเทศฯ ม.กรุงเทพ ยืนยันไม่ยุบภาควิชาวารสารศาสตร์ เผยควบรวมเข้ากับภาควิชาบรรดาศาสตร์ตั้ง เป็นภาค “บรรดาศาสตร์ตั้งและวารสารศาสตร์ดิจิทัล” เพื่อสอดคล้องกระแสโลกที่รูปแบบการนำเสนอข่าวมีความหลากหลาย ทำให้ นศ.ไม่ยึดติดเพียงรูปแบบเนื้อหาอย่างใดอย่างหนึ่ง เสริมความรู้ในการทำงานที่เหมาะสม เชื่อมต่อใจหายตลาดงานปัจจุบัน ย้ำไม่มีแนวคิดที่จะยกเลิกการเรียนการสอนอย่างแน่นอน

จากที่มีกระแสข่าวเผยแพร่ออกไปว่า คณะนิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ ยุติการเรียนการสอนภาควิชาวารสารศาสตร์ นายพีรชัย เกิดสินธุ์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง เนื่องจากทางคณะไม่ได้ยุติการเรียนการสอนภาควิชาวารสารศาสตร์แต่อย่างใด เพียงแต่ได้ควบรวมภาควิชาวารสารศาสตร์เข้ากับภาควิชาบรรดาศาสตร์ตั้ง พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อภาควิชาเป็น “บรรดาศาสตร์ตั้งและวารสารศาสตร์ดิจิทัล” เพื่อให้สอดคล้องกับกระแสโลกที่รูปแบบการนำเสนอข่าวเปลี่ยนไป มีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อดิจิทัล

นักศึกษาจึงสมควรได้เรียนรู้การนำเสนอข่าวสารในลักษณะต่างๆ มากขึ้น โดยไม่ยึดติดเพียงรูปแบบเนื้อหาอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งนี้ยังพร้อมเสริมความรู้ในการทำงานที่เหมาะสมสำหรับยุคสมัยปัจจุบันให้แก่นักศึกษา ทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างภาควิชาอีกด้วย

“ทางคณะมองว่าการควบรวมภาควิชาบรรดาศาสตร์ตั้งกับวารสารศาสตร์เข้าด้วยกัน จะทำให้เกิดการปรับโครงสร้างในเชิงบริหาร ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความยืดหยุ่นในการผสมผสานความรู้ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ ตลอดจนจนพันธมิตร ซึ่งเป็นบริษัท องค์กร หรือหน่วยงานภายนอก ระหว่างสาขาวิชาได้อย่างราบรื่นมากกว่าเดิม เนื่องจากศาสตร์ทั้งสองแขนงนั้นมีความเกี่ยวเนื่องกันอยู่แล้ว อีกทั้งยังทำให้นักศึกษามีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนตนเองอย่างรอบด้านมากขึ้น และเป็นการตอบโจทย์ตลาดงานในปัจจุบันเป็นอย่างมาก เพราะจุดประสงค์หลักคือ นักศึกษาจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการปรับเปลี่ยนครั้งนี้” คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพกล่าว

นายพีรชัยกล่าวต่อว่า ตนขอเน้นย้ำว่าวารสาร

ศาสตร์ คือศาสตร์การนำเสนอข่าวผ่านสื่อต่างๆ ที่มีวิวัฒนาการเรื่อยมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ดังนั้นไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคก็สมัย วารสารศาสตร์ก็ยังคงเป็นวิชาที่จำเป็นต่อโลกสื่อสารมวลชน การได้เรียนสาขานี้จึงไม่เพียงแต่บ่มเพาะนักศึกษาให้เป็นนักสื่อสารมวลชนผู้มีคุณภาพ หากยังมีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่กันไปด้วย และยิ่งเมื่อนักสื่อสารมวลชนในยุคดิจิทัลมีความรู้ด้านบรรดาศาสตร์ตั้ง หรือช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารมากขึ้น ก็ยิ่งทำให้เป็นที่ต้องการของตลาดงานมากขึ้น ดังนั้นทางคณะจึงไม่มีแนวคิดที่จะยกเลิกการเรียนการสอนสาขานี้อย่างแน่นอน อีกทั้งยังพร้อมที่จะผลักดันสาขาวารสารศาสตร์เข้าสู่ยุคดิจิทัล รวมถึงกับบรรดาศาสตร์ตั้ง เสริมความแกร่งให้นักศึกษา ขานรับกระแสความต้องการโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง

ด้านนายเพชร โอสถานุเคราะห์ ผู้บริหาร ม.กรุงเทพ ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กของตนเองว่า อย่าเชื่อข่าวว่าจะปิดคณะนิเทศฯ ม.กรุงเทพ เพราะเป็นข่าวโคมลอย โปรดติดตามการแถลงข่าวข้อเท็จจริงจากคณบดีคณะดังกล่าว รวมทั้งฝ่ายวิชาการจากมหาวิทยาลัย.